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“การทำแผนพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นนันในตอนแรกเราก็จะต้องไปลูก่อนว่า หมู่ 
ใดต้องการให้อบต. ช่วยเทลือ ก็จะส่งคณะกรรมการบริหารไปตรวจสอบดูว่า มีความ 
จำเป็นมากแค่ไหนในการจัดทำโครงการพัฒนามากที่สุด และถ้าเดือดร้อน เราก็จะมา 
จัดลำดับดูว่ามีความจำเป็นแล้วทางคณะกรรมการบริหารก็จะมีพิจารณา แล้วก็จะเสนอ 
ต่อสภาว่าเห็นอย่างไร ในเรื่อง!]ญหาความขัดแย้งในการทำโครงการบ้าง ก็มีบ้าง
เพราะ ว่าบางครั้งหมู่นี้ไต้มากกว่าหมู่นี้ หมู่นั้นก็อยากไต้เหมือนกัน บางคร้ังก็ต้อง 
เจียดให้ ไปคร่ึงหน่ึง ซึ่งเราต้องทำให้เท่าเทียมกัน และก็ในส่วนของงบฉุกเฉิน เราก็มี 
ตั้งไว้ เพราะต้องเตรียมเอาไว้เวลาที่มี!]ญหา เราก็จะสามารถแล้!]ญหาไต้อย่างรวดเร็ว 
ระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภาน้ัน มีการตรวจสอบการทำงาน โดยท่ีการตรวจสอบ 
นั้นก็จะคงเป็นไปในภาพรวม และการทำงานระหว่างสภาน้ันเห็นชอบหรือไม่ ไม่มี 
การตรวจเป็นรายบุคคล เพราะก็จะไว้ใจกันว่า งานที่ออกมาต้องมีคุณภาพ และตรวจ 
สอบงานหรือการรับงาน ไนบางส่วนทางอำเภอก็จะเป็นคนตรวจรับงาน และก็คณะ 
กรรมการบริหาร หากตรงไหนไม่ลูกต้องก็จะตีกลับมา ในส่วนการประยูลการจัดจ้าง 
งานน้ัน เราก็จะติดประกาศ และก็ต้องไห้มีการประมูล เปีลซองกันลูกต้อง และแบบ 
ต่าง  ๆ ก็ให้ช่างดูแล ตรงนี้ตรวจสอบไต้ ต้องโปร่งใสการทำงานของสมาชิกอบต. ตรง 
นี้นั้นมีชาวบ้านตรวจสอบในการทำงานโดยตรงก็ไม่มี แต่ล้าวันหน่ึงมีอะไรท่ีตีให้กับ 
เขา เขาก็ โอเค ตรงน้ีเราต้องทำตัวดี เพราะว่าในระยะ 4 ปี ชาวบ้านต้องร้อยู่แล้วว่า 
พวกนี้เป็นอย่างไรบ้าง คราวหน้าเขาจะเลือกหรือไม่เลือกอันน้ีก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำตัว 
มากแค่ไหน

เท่าท่ีทำงานมานันมีชาวบ้านมาร้องเรียนกับผมเยอะ เพราะเขาไม่ค่อยลูกกับ 
สมาชิก อบต. ในหมู่ตัวเอง และก็ยังไม่ค่อยสนิท เพราะเค้าจะคุ้นเคยกับกำนัน และผู้ 
ใหญ่บ้านมากกว่า เม่ือมาร้องเรียนถึงป็ญหาท่ีมีในเร่ืองต่างๆ แล้วเราก็จะนำมาเข้าท่ี 
ประชุม ว่าปีฌูหาตรงน้ันมันเดือดร้อนมากน้อย แค่ไหน อย่างฝ่ายบริหารของผม

ลำดันที 1 ะ นาย ค. ( นามสมบุติ ) , สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่ม

ล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สัมภาษณ์วันที่ : 7 มิสุนายน 2541



164

จะทำงานกันเป็นทีม และฝ่ายบริหารของเราน้อยกว่า ฝ่ายค้าน บางทีเราเสนอ ท่ีจะทำ 
โครงการนีก็จะมีการตีรวนไม่เห็นด้วย ซึ๋งก็ได้รับความเดือดร้อน เพราะเขาไม่พังเสียง 
ประชาชน บางทีฉ้าเป็นงานท่ีสำคัญมาก  ๆ แล้วสภาไม่ไห้ผ่าน เราก็ต้องร้องไปท่ี 
อำเภอว่า อันนีมันมี!]ญหา เพระเม่ือท่ีประชุมตีรวน พวกน้ีไม่ค่อยรู้เรื่อง ผ่านงานมา 
น้อย อย่างพวกผมมันผ่านงานการพัฒนามาโดยตลอด รู้ขั้นตอนการทำงานว่าเป็น 
อย่างไร ก็ไม่มีการตีรวน เราทำงานกันด้วยหลักการ แล้วท้องถ่ิน มันก็เป็นถิ่นของ 
เรา มีพรรคพวกเยอะ ของบประมาณได้ เราสามารถเจาะงบได้ ได้ทีละหลายสิบล้าน 
เพราะลำพัง งบขององค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาได้ไม่พอ แต่พวกที่ไม่รู้ก็คอยจะ 
ตีรวน จะฉกชิงไปบ้าง ว่าไม่ยุติธรรมที่จะนำมาลงไนแถบของผม อย่างพวกท่ีหมู่บ้าน 
ท่ีมีภาษีน้อย ไม่ค่อยมีโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะโวยว่า ทำไมไม่ไปลงหมู่เขาบ้าง ท้ัง 
 ๆ ท่ีหมู่คัวเอง ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้เลย ผมกับลูกน้อง และก็ อบต. บางคนก็ 

จะออกตรวจตลอดว่าโรงงานไหนมีป็ญหา ปล่อยน้ีาเสียลงมาหรือเปล่า ก็จะไปกัน 
กับ ฝ่ายบริหาร ปลัด และก็ช่าง ใหม่  ๆ ก็ด้องเช่ือบ้าง เพราะเราต้องคอยไปเก็บภาษี ก็ 
จัดเก็บตามสภาพท่ีจะเก็บได้ เพราะเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ แล้วสมาชิกคนอ่ืน ท่ีลง 
มาใหม่ก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้ ไม่รู้ว่าจะติดต่อ กับราชการ หรือโรงงานต่าง  ๆ เหล่าน้ีอย่าง 
ไร เพระบางคน ขับรถลู้ ขับรถสองแถว ทำสวน ทำไร่ แล้วอยู่ๆจะมาพูด อะไร ก็รู้ 
ไม่จริง มาท้ังกระทู้ถามกันกลางสภา ก็หน้าแตกไป เพราะมันไม่รู้เร่ือง ได้แต่ตีรวน 
ผมว่าคนที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้ ต้อง มีหลักการในการทำงาน ต้องพังเสียงประชาชน 
และต้องเป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถ และต้องหาข้อมูลจากประชาชนในท้องถิ่น 
ให้ได้ว่าเขาต้องการอะไร และต้องมีความโปร่งใส ยุติธรรม ในการบริหารงาน และ 
การท่ีจะ เป็นผู้นำได้ต้องมีอุดมการณ์ และมีหลักการ และท่ีสำคัญต้องมีฐานะทาง 
เศรษฐกิจ ผมว่าสำคัญมาก เพราะผู้นำท้องถ่ินต้องมีความพร้อม ที่จะออกไปดูแลชาว 
บ้านได้ และให้ความช่วยเหลือทันทีตามกำลังท่ีเรามี ในที่น้ีหมายถึง การใช้งบของตัว 
เองออก และท่ีตอนน้ีการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ยังมี!]ญหาอยู่มาก
เพราะว่าคนไม่รู้หน้าท่ี บทบาทของตัวเอง อย่างประธานสภา เดี๋ยวจะเป็นสมาชิก 
ธรรมดา เพื่ออภิปรายได้ เดี๋ยวก็จะขอเป็นประธานสภา ในการประชุม แกบ้าอำนาจ 
และผมว่าช่วงแรก สมาชิกในโครงสร้างมันเยอะไปจนไม่ทำงาน ผมว่าน่าจะเหลือสัก 
ครึ่งหนึ่งก็พอ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน



165

การทำงานร่วมกัน ทังสมาชิกสิบแปดคนที่ได้รับการเลือกตั้งและก็สมาชิกโดย 
ตำแหน่งนัน ก็มีการแบ่งกลุ่มการทำงานกันชัดเจน ก็คือ ฝ่ายบริหาร และก็ฝ่ายค้าน แต่ 

เราจะยึดการทำงานแบบโปร่งใส แล้วมีป้ญทาอะไรเราก็จะลงไปลูตลอด และล้า
สมาชิกมี!]ญหา เราก็ด้องเชิญออก เช่น คุณสมพร มีปีญหาเก่ียวกับยาบ้า เราไม่เอาไว้ 
แน่การประมูลงานหเอการจัดจ้างงานนั้น ล้าพูดกันตามความจริง เลยว่า การประมูล 
งานนัน ก็ขึ้นอยู่กับโครงการและก็ผู้รับเหมาด้วยว่า โครงการไหนขอก็ฃอ อันไหน 
ประมูลก็เปีดชองกันไปตามระเบียบ เพราะว่าตรงน้ีสำคัญนะว่า การรับเหมา บางที 
เราก็จำเป็นต้องมีพรรคพวก เหมือนกัน เพราะล้าใหม่  ๆ ไม่รู้เร่ืองมันก็แย่ ว่า'ใครมี!]มือ 
เป็นอย่างไร ล้าเรามีพรรคพวก ก็จะรู้ว่าคนไหนทำงานดี ใชัได้หรือเปล่า ทำงาน
ละเอียดไหม เพราะล้ารู้จักก็ โอเค รับงานไปทำ ตรงนี้ล้าเป็นพวกกัน มันสอบราคาไค้ 
เพราะผู้รับเหมาท่ีดี  ๆ ก็จะไม่คำนึงถึงผลกำไรมากเท่าไร ส่วนโครงการไหน ท่ีจะ
ประมูล ก็ ฬรีสไตล์ ซ้ือแบบ เปิดชอง ล้าราคาต่ํากว่าราคากลาง ที่ตั้งไว้ งานต้อง 
ละเอียด,,
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“สำหรับเร่ืองโครงการต่าง ๆ ท่ีอบต. ทำน้ันก็มีหลักการอยู่ว่า โครงการไหนจำ 
เป็นเร่งต่วน 1 ..2..3..4 แล้วก็เข้ามติท่ีประชุม ว่าสมควรทำหรือไม่ เช่นสร้างถนน 
สร้างเข่ือนท่ีจำเป็น และเราล้องส่งเร่ืองด้วยว่า ชาวบ้านต้องการอะไร และต้ังงบ 
ประมาณข้ึนมา แล้วก็ให้สภาเห็นชอบ ว่าควรทำหรือไม่ มีการคัดด้านบ้าง ถ้าไม่คัด 
ด้านก็ตกลงว่าทำโครงการน้ัน การคัดด้านก็มีบ้างเป็นธรรมดา แต่บางอย่างก็เกินไป 
เหมือนกับว่าคอยกันท่า ว่าหมู่ข้าไม่ได้ หมู่เอ็งก็ต้องไม่ได้

โดยสรุปเวลาที่จะเสนอแผนพัฒนาก็ด้องมีการจัดลำดับก่อนหลังและทำตาม 
ระเบียบทุกปีตามแผน ในการทำแผนนั้นก็มีความขัดแย้งกันบ้าง เช่นแบ่งไม่เท่ากัน 
เขาก็จะกวนกันและว่าทำไมไม่เท่ากัน ส่วนในเรื่องของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การเสนอแผนพัฒนาอย่างไรบ้าง ตรงนี้ แต่ละหมู่ก็จะดูแลกันเอง โดยให้สมาชิก หรือ 
ผู้ใหญ่บ้านนั้นไปสำรวจว่า มีความจำเป็นต้องแก้ไข หรือต้องจัดทำแผนพัฒนาอย่างไร 
บ้าง แล้วบางทีก็จะไปแอบดูว่า ประชาชนเดือดร้อนมากแค่ไหน เหมือนกับท่ีเขา
เสนอมาหรือไม่ โดย อบต. จะมีการต้ังงบฉุกเฉินไว้ เพราะบางทีเกิดปีญหาอย่างกระ 
ทันพัน เช่นนำท่วม เพราะท่ีนี่ท่วมเกือบทุกปี เราต้องสำรองตรงนีไว้ แต่บางเร่ืองท่ี 
ประชาชนร้องเรียนมาเล็กๆ น้อย เราในฐานะผู้นำก็ต้องควักเนื้อตัวเองจ่าย และก็ต้อง 
คอยสอดส่องดูแลทุกข์สุขชาวบ้าน ส่วนฝ่ายบริหารกับปายสภามีการแยกกันขัดเจน
ในการปฏิบัติงาน ฝ่ายเราก็ทำงานของเรา สำหรับฝ่ายบริหารนัน ก่อนที่จะอนุมัติแผน 
ใดก็ต้องประชุมกันก่อน แต่ก็ต้องไปดูงานก่อนด้วย ความเดือดร้อนมีจริงอย่างท่ีฃอมา 
หรือไม่ แล้วมีความจำเป็นจะต้องทำมากแค่ไหน เมื่อเราอนุมัติ แล้วก็จะเข้าสภาอีกที 
ว่ารับนโยบายน้ีหรือไม่ เอามติที่ประชุมเป็นหลัก และก็คอย ประสานงาน ระหว่าง 
ฝ่ายบริหาร และสภา โดยคร้ังต่อไปใครเสนอมาว่าจะทำโครงการอะไร ก็เสนอรอง 
ประธานสภา หรือปลัด แล้วเราก็จะไปลูสภาพ ซึ่งมันก็ขัดเจนว่าเหมาะสมท่ีจะทำหรือ 
ไม่เหมาะสมท่ีจะทำ บางทีท่ีฃอมามากเกินไปก็มี พอเราไม่อนุมัติก็โกรธ ไม่พอใจ

ลำดับที่ 2 ะ นาย ฎ. ( นามสมนุติ ) , สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่ม

ล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สัมภาษณ์วันที่ ะ 5 มิคนายน 2541
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ตรงน้ีเราต้องนึกถึงสิ ว่าภาษีของประชาชน ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด แต่ 
บางกรณีที่จำเป็นเร่งต่วน หรือเป็นโครงการท่ีไม่เกิน 50,000 บาท ทางฝ่ายบริหาร 
และกรรมการบริหาร ก็ตัดสินใจเองไต้เลยว่าจะทำอย่างไร ไม่ต้องเช้าท่ีประชุม

สมาชิกท้ังหมดใครมีอำนาจและมีบทบาทในการบริหารงานมากท่ีสุด ตาม
หลักการก็คงจะเป็นกำนัน เพราะเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง อยู่แล้ว 
และก็มีบทบาทจริง อย่างติดต่อกับอำเภอจังหวัด คนอ่ืนรู้เร่ืองท่ีไหน เขาก็ทำมาค้า 
ขาย สมาชิกบางคนก็ช้บรถสองแถว แล้วใครจะมีเวลาไปติดต่อราชการไต้ บางทีก็ว่ิง 
ขอโครงการจากจังหวัด จาก ส.จ. หรือ จาก ส.ส. มาลง ผมก็ไปกับกำนัน 2 คน ถาม 
ว่าคนอ่ืน ทำไต้หรือไม่ ก็ยังไม่มีใครมาทำตรงน้ีไต้เลย ส่วนปลัดเก่ง แม่น กฎหมาย 
ว่าตรงน้ีต้องทำอย่างไรถึงจะถูกต้อง ท่ีน่ีประชุมแต่ละคร้ัง ค่อนช้างจะแรงเพราะมี 
กระถู้ถามตลอด แต่ก็ต้องเช้าใจระเบียบแบบแผนในการประชุมด้วย บางทีไม่ไต้บอก 
ล่วงหน้า เราไม่ตอบก็ไต้ แล้วก็มาโวยวาย พวกน้ีไม่ค่อยรู้เร่ือง ไม่มีการต้ังประเด็น 
ลูอย่างประธานสภาเด๋ียวเป็นประธานบ้าง เด๋ียวไม่ขอเป็นมาน้ีงอภิปรายบ้าง ไม่รู้หน้า 
ท่ีของตนเอง แต่โดยรวมแล้วก็เป็นเร่ืองท่ีดีเพราะเป็นการตรวจสอบกันก็ว่าไต้ แต่ลึก 
 ๆแล้วก็ไม่มีอะไรหนักหนา ในเร่ืองการพัฒนาท่ีกระทุ่มล้ม มี นักการเมืองเช่น ส.จ. 

หรือ ส.ส. ให้ความช่วยเหลือด้วย เช่น ส.จ. ก็มี คุณประวิติ หิรัญ และก็ลูกชาย ส. 
จ.นิวัตร หิรัญ คุณจักรพงษ์ ทิมมณี คุณอุไร มณีรัตน์ , คุณทองอิน ศรีประชา 
ส่วน ส.ส. ก็มี คุณ เผดิมชัย และ คุณไชยยา สะสมทรัพย์ เป็นของเอกภาพ* ก็จะ 
เป็นขอเข่ือน ขอถนน สะพาน หรือ'ขอเจาะน้ีา โดยท้ังหมดกำนันจะเป็นตัวแทนขอ 
ความช่วยเหลือ ตรงน้ีประชาชน กับพวกสมาชิกยังไม่ค่อยไต้รับรู้ แต่ก็ต้องแจ้งให้
ทราบว่าไต้มาอย่างไร เพราะบางทีลำพังแค่งบของอบต. ก็ไม่พอเพียงกับความเดือด 
ร้อนของประชาชน ตรงน้ีสมาชิก คนอ่ืนก็ทำไม่ไต้ เพราะเขาไม่รู้เร่ืองในการติดต่อ 
กับคนอ่ืน มันเป็นความสามารถส่วนตัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว ไปขอความช่วยเหลือ 
ต่าง  ๆและก็คอยประสานผมเป็นเด็กท่ีน่ี พอมีโอกาสพัฒนาไต้ก็ทำให้เต็มท่ี อยู่ไม่ 
สุข ต้องหาอะไรทำเร่ือย  ๆ ไปช่วยเหลือเขา ไปท่ัวตำบล อยู่ท่ีไหนก็อยากให้ท่ีน่ัน 
เจริญ ทำแล้วสบายใจ บางทีก็ไปฉีดน้ีาตับเพลิง เวลาไฟไหม้ ก็ไปเอง ค่าน้ี'ามันผมก็

หมายถึง พรรคเอกภาพ ( พรรคการเมืองพรรคหนึ๋ง )



168

รับผิดชอบเอง ผมเป็นประธาน อพปร. สามพรานด้วย งานเยอะ แต่อยู่ได้เพราะใจรัก 
อยากทำ ท่ีสำคัญนักการเมืองท้องถ่ินอย่างเรา อาจเรียกได้ว่า ใทญ่ไนเมืองเล็ก เราด้อง 
มีความพร้อม เงินพร้อม และมีงานหรือธุรกิจส่วนตัว เพ่ือท่ีจะคอยสนับสนุนช่วย 
เหลือชาวบ้านได้ และไม่เบียดเบียนเงินหลวง สำหรับงานส่วนตัวผมตอนน้ี ก็รับเหมา 
รับจ้างถมท่ี แต่ตอนน้ีขายกิจการไปหมด หันมาทำ งานเล็ก น้ๆอย  ๆ ค่าตอบแทนท่ี 
อบต. น้อยมาก ไม่คุ้มหรอกแต่เราชอบทำ บางทีก็ดึงเงินส่วนตัวมาช่วย จ่ายอย่าง 
เดียว ปีญหาคับอำเภอก็มีบ้างเช่นท่ีอำเภอขอ มา 100,000 งบอพปร. แต่ปลัดไม่ยอมให้ 
มันก็มีปญหา เพราะเร่ือง หรือแผนเราส่งไป เขาก็ดึงตลอด ไม่มียึดหยุ่นอะไรเลย
อักษรพิมพ์ตกไปตัวหน่ึง ก็วงแดงมาเลย ตรงน้ีผมก็ไม่เห็นด้วย เพราะเขาเล่นแง่เกิน 
ไป แต่ก่อนยังไม่มี อบต. อำเภอมีรายได้เยอะ ตอนน้ีก็ไม่ค่อยมี ก็เลยมาขอรายได้ 
ทางน้ี สุดท้ายกำนันก็ด้องบอกว่าให้เด้าไปเถอะจะได้ไม่มีปญหา งานล่าชา ชาวบ้าน 
เดือดร้อน จนทีสุดผมคับกำนันตอง เล้ียงพวกนายอำเภอ หมดเป็นหม่ืน แต่ก็ซือความ 
สบายใจ ก็ต้องทำ ( อันน้ีงบส่วนตัว )”

\
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ผมอยู่ฝ่ายค้าน ( ฝ่ายสภา ) ผมมีรถสู้ว่ิง พาค้า - พุทธมณฑลสาย 4 ก็ประมาณ 
20 คัน ก็เป็นธุรกิจส่วนตัว ผมก็อยากให้ท้องถิ่นมีความเจริญ เพราะก่อนหน้าท่ีชะมี 
อบต. น้น ถนนหนทางใม่ดี สมัยท่ีเป็นสภาตำบลก็มีการของบไปพัฒนาแต่ว่า มันช้า 
มาก กว่าจะไค้ การหาเสียงในการเลือกต้ัง คนแถวน้ีจะรู้จักคันดี ยกมือไหว้ สำหรับ 
คนอ่ืนก็ตัวใครตัวมัน หาเสียงคันเอง สำหรับผม พ่อก็เดินหาเสียงให้เหมือนคันที่นี่ใช้ 
สิทธิคันเยอะนะ ประมาณ 80 % สำหรับหมู่ 8 ไม่มีการเลือกต้ัง สมาชิกส่วนใหญ่ที่น่ี 
จะเป็นคนท่ีรู้จักคัน แล้วก็ส่วนมากจะเป็นพวกที่ทำงานร่วมคันมากับผู้ใหญ่ท้านของ 
แต่ละหมู่บ้านอยู่แล้ว

ตอน,น้ีอบต.ก็มีป็ญหาบ้าง บางคร้ัง เงินไม่พอ เพราะว่าเศรษฐกิจอย่างน้ี เรา 
ค้องพิจารณาว่าอันไหนจำเป็นมากท่ีสุด แล้วก็ขอมติท่ีประชุม ตอนน้ีมีป็ญหาเยอะ 
เพราะเหมือนแย่งงบประมาณคันเพราะงบประมาณมีน้อย เราไม่สามารถทำตามใจทุก 
คนไค้ ปีญญาในเร่ืองตัวบุคคลก็มี เช่นสมาชิกบางคน น่ีบ้าอำนาจ แกไม่ค่อยรู้ว่าหน้า 
ท่ีคืออะไร แล้วก็ฝ่ายกำนัน ประธานกรรมการบริหาร มีป็ญหาเสมอ เช่นเร่ืองงบ 
ประมาณ สรัางงานตรงสเปค พวกกรรมการบริหารก็ไปตรวจรับงานเอง ในพวกของ 
เขา ไม่ค่อยมีสมาชิกคนอ่ืนไค้รู้เท่าไร นัก ในเร่ืองการประมูลงานก็มีการรับเหมาเอง 
เช่นของ คุณ ซ. ( นามสมมุติ ) แต่ว่าเขาใช้ช่ือ พ่อ หรือหลานเขา อะไรทำนองน้ีแหละ 
อย่างท่ีผ่านมา การลงลูกรังไม่ตรงสเปค แต่ว่าบางคร้ังก็ตรวจสอบไม่ไค้ เพราะว่าไม่ 
สามารถท่ีจะมีเวลาไปดูไค้ทุกข้ันตอน ช่าง ก็มีแค่ 1 คนในอบต. เช่นเร่ืองน้ี ก็ร้องเรียน 
ให้ช่างโยธามาตู แล้วก็ขอให้เปิดประชุมวิสามัญ เพราะมันไม่ไค้ สเปค ก็ร้องเรียนกอง 
ช่าง แต่กำนันก็ออกมาบอกว่าเขาขอรับผิดชอบเอง เค้าก็ให้คนไปแก้ ก็เลยไม่ต้อง 
เปิดวิสามัญ

อย่างสมาชิกแต่ละคนก็จะดูงานในหมู่ของเขาเท ่านน บางทีเราก็อยากไปตูหมู่ 
อ ื่นนะเขาก็มองว่ามาก้าวก่ายงานของเขา จบงานคณะกรรมกรรมาตรวจรับงานก็จบ

ลํไดับท่ี 3 ะ นใย ฐ. ( นามสมมุติ ) ,  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คระทุม

ลม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สัมภาษณ์วันที่ : 2 มิธุนายน 2541
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แต่ท่ีผ่านมาพวกของกำนันก็จะมีป็ญหามาก สำหรับเร่ืองการทำโครงการต่างๆ  มี
ปีญหาบ้าง เช่นสมาชิกบางคน รับเหมาเอง เช่นผู้ใหญ่ ง. ( นามสมมุติ ) ก็รับเหมา 
แล้วก็รับค่าหัวคิวนะ อย่างเช่น โครงการต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป ก็จะมีการเปิดประมุล 
การซือแบบถูกล้อง เช่นถนน ท่ีเป็นโครงการใหญ่  ๆ ก็มีบริษัทมาประมูล 21 บริษัท 
สุดบ้าย บริษัทของ ส.จ. ไล้ไป ก็เปิดซองต่อหน้ากัน มีการต่อผู้กนัจริง  ๆ แล้วคนท่ีพา 
มา เช่นก็กินค่าหัวคิวไป แต่ล้าเป็นโครงการท่ีมีจำนวนเงินประมาณ4-5 หม่ืนบาท ก็ไม่ 
ต้องมีการประมูล หรือเปิดซองอะไร พอเรารู้จักัใคร ก็ให้เขาทำไปเลย ไม่ต้องเข้าท่ี 
ประชุม เช่น ลงลูกรังคอสะพาน ซ่อมไฟตามถนน เปล่ียนหลอดไฟ ใครประมูลไปไม่ 
ต้องข้ึนป้าย เพราะตรงน้ีอบต . ยังไม่มีช่าง ก็ต้องจ้างอย่างน้ีไปก่อนอันน้ีคณะ
กรรมการบริหารคนหน่ึงเขารับทำไป ก่อนท่ียังไม่มีอบต. ท่ียังเป็นสภาตำบลน้ัน
แถวน้ีไม่ค่อยเจริญ จะเจริญอยู่ก็แต่เพียง แถวบ้านกำนัน เพราะเขาสามารถดึงงบไต้ 
เพราะเขาจะเป็นคนเดินเร่ืองกับอำเภอ พอมาตรงน้ี เราไม่ต้องผ่านอำเภอ มีรายไต้จัด 
เก็บเอง ในส่วนของงบประมาณ ก็มีการกระจายมากข้ึน คนอ่ืนจะดึงไม่ไต้ เราต้อง 
แบ่งเท่า  ๆกัน แต่ท่ีผ่านมา บารมีกำนันยังอยู่ เพราะเขารู้จักกับคนในอำเภอเยอะ หรือ 
ว่าไปขอโครงการมาลงจาก ส.จ. แล้วก็จาก ส.ส. เช่น กำนันว่ิงเต้นขอมดิท่ีประชุม 
สร้างเข่ือนในพ้ืนท่ีของแก แล้วก็จอหอถัง ( ถังน้ัา ) ผมว่าสมัยหน้าท่ีจะให้สมาชิกมา 
จากการเลือกต้ังท้ังหมด ก็เป็นเร่ืองท่ีดี เพราะว่าอำนาจน้ันจะไต้กระจายตัวออกไป ไม่ 
กระจุกตัว หรืออย่างตอนน้ีก็เหมือนกับว่ากำนันยังสวมหมวก สองใบอยู่

ในบรรดาสมาชิกนั้น ผู้ที่มีบทบาทในการดำเนินงานมากที่สุด ก็คงจะเป็น
กำนัน เพราะว่าเขาเป็นประธานกรรมการบริหาร อย่างเช่นใครงการบางโครงการท่ี 
เสนอไปน้ัน บางทีก็เล่นแง่ ไม่เซ็นต์ ดึงเอาไว้ไต้เกิดเหตุการณ์อย่างน้ีเกิดขึ้นก็บ่อยนะ 
ล้าพวกเขาไม่ไต้ประโยชน์ เขาก็ไม่เซ็นต์ ท้ัง  ๆ ท่ีรัฐธรรมนูญ นั้นไต้บอกไว้ว่าให้ 
พวกเราบริหารกันเอง แต่บางครั้งเราก็ยังต้องเกรงใจผู้รับเหมา เพราะเป็นพวกกำนัน 
เขา อย่างเช่นท่ีอบต. บางกระทึก แต่ละโครงการน้ัน ผู้รับเหมาจะให้ อบต. 10 %

เป็นเงินกองกลาง ไ'ว้ใช้จ่าย  ๆ ต่าง  ๆ แต่ท่ีน่ี 10 % หรือเงินกองกลางจากผู้รับเหมา 
อบต. ไม่ไต้เลย จริง ๆแล้ว 10 % ตรงนี้เป็นธรรมเนียมที่จะให้ แต่ท่ีนี่เต้าให้กับตัว 
บุคคล ตามหลักนะล้ากำนัน แฟร์จริง ก็ควรจะให้ 10 % เป็นกองกลางไป ไม่ใช่เก็บไว้ 
เอง หรือให้ลูกน้อง เพราะว่าพวก ของใช้สำนักงาน เช่น ข้าว กาแฟ นี้]ชา หรือ
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เคร่ือง ใช้เล็กน้อย  ๆ ปกติต้องนำเงินกองก'ลางสำรองจ่ายออกไป แต่นี่พอมีงานที เราก็ 
ต้องเร่ียไรก้น เช่นตอนที่เล้ียงผู้ว่ามาตรวจราชการที่อบต . ของเรา ปลัดยังต้องวิ่งเต้น 
ไปของเงินผู้รับเหมามาเลย เอามาเล้ียงอาหาร รู้สึกว่าจะขอมาประมาณ 20,000 บาท ผู้ 
รับเหมายังถามเลยว ่า  แล้วท่ีให้ผ่าน กำนัน มา 10 % ท่ี ใช้เป็นกองกลางไม่ไต้เหรอ 
ปลัดก็อึ้งไปเหมือนก้นเพราะยังไม่เห็นตัวเงินที่เขาบอก

เช่นรถดิน 18 ตัน ที่ต้องวิ่งผ่านตำบล กำนันแกก็โทรหาผู้รับเหมาและขอ 
10, 000 ค่าวิ่งผ่านตำบล มีปอยจนชินแล้วแล้วแกก็ไม่ค่อยสนใจชาวบ้านเท่าไร เพราะ 
ยุ่งกับค่ายมวยของแก แล้วก็กลุ่มของประธานสภา นี่ก็เหมือนก้นเห็นเงินงบประมาณ 
เยอะ แกก็คิดรับเหมาเองเลย พวกสมาชิกคนอื่น  ๆ ก็งู  ๆ ปลา  ๆ เพราะอบต. ยังใหม่ 
มาก ไม่ค่อยมีใครกล้าคิดตัดค้าน เพราะกำนันโน้มน้าว ก็ต้องตามก้นไป ดีท่ีปลัดคน 
นี้เก่งเขาก็คอย เบรก อะไรท่ีไม่ชอบมาพากล ก็ยังเคยคุยกับปลัดว่า อะไรท่ีทำแล้วไม่ 
ผิดกฎหมายก็ทำไป จะกินอะไรก้บผู้รับเหมาก็ทำไป แต่อย่าคอร์รัปชั่นกับงบ
ประมาณ กำนันแกก็ ok. นะ มีหมู่บ้านฉัตรมณี ท่ีเป็นของแก มีรถ'สองแถว มีค่าย
มวย รับเหมา ก็มีกิจการเยอะ และก็ไต้สัมปทานรถสองแถว ว่ิง พุธมณฑลสาย 4 ด้วย 
ท้ังสาย ตั้งแต่มีถนนมา การทำงานของอำเภอกับอบต. ก็มีป้ญหาบ้าง เช่นจะขอ
งบประมาณ จากเรา 100, 000 ก็ขอมา 50,000บาท 2 คร้ัง เป็นงบอบรมลูกเสือชาวบ้าน 
อพปร. ก็ต้องเช้าประชุมเพราะไม่รู้ว่าจะให้ดีหรือเปล่า เพราะรู้ดีว่าเป็นโครงการลอย 
 ๆ ท่ีต้ังข้ึน ไม่มีอะไร เพราะผมก็เป็น อพปร. เหมือนก้น ไม่มีอะไร แต่ก็ต้องให้ติด 

ลูกเกรงใจของกำนัน แต่เสียดายเพราะในตำบลเราต้องมีส่ิงท่ีพัฒนาอีกเยอะ เราเคย 
เงียบไปนะไม่ตอบไปว่าจะให้เงินเขาหรือไม่ ก็มีการแตะถ่วงดึงเร่ือง ตอนแรก  ๆ ส่ง 
โครงการไปท่ีอำเภอ หน้าห้องก็ไม,ยอมส่งเช้าไป เขาบอกขอ โทรทัศน์ 1 เคร่ือง 
ทางอบต. ก็ต้องจัดให้ แล้วก็จะเอาเงิน 100,000 ท่ีว่าด้วยไม่อย่างน้ัน โครงการต่าง  ๆ
เราก็ไม่เดิน การจัดจ้างท่ีอบต. น้ันมีการผูกขาดบ้าง เช่นท่ีผ่านมาก็ของ ส.จ. หวัด
และก็ เจ, ช. ( นามสมมูติ ) ส.จ.หวัดท่ีได้บ่อย  ๆ เพราะประมูลถูก แต่งานไม่ค่อย
ไต้มาตรฐานนัก บางที ส.จ. หวัดก็ส่งลูกชายเขามา ก็มีบริษัทโชคจินดา แล้วก็พวก 
นาย ค. โดยท่ี นาย ค. จะเป็นคนรับไป แล้วก็ไปฮั้วกับบริษัทอื่น อีกที อย่างพวกใช้ รถ 
สิบล้อขนดินกำนันก็ทำเอง แต่บางอย่างเครื่องมือเขาก็ไม่พร้อม ก็ให้บริษัทอ่ืนทำโดย 
ท่ีนาย ค.เป็นคนเอาโครงการไปให้ทำเอง
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นาย ค. มีโครงการเยอะนะ แต่บริหารไม่เป็น ให้บริษัทลูกน้องทำ แล้วลูก 
น้องกไม่ค่อยแรื่องอะไร เช่นรถดับเพลิง แล้วก็รถของอบต. แกก็เอาไปใช้ เอาไปรับ 
นักมวย ค่าย ศักดิ สีผ้ึง ไปชกท่ีช่อง 3 ทุกอาทิตย์ ก็ต้ังกระทู้ถามกันในสภาทลายครั้ง 
อย่างคราวที่น้องเช้าประชุมก็เห็นนะ แล้วก็สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคน 
ก็เอารถดับเพลิงไปพานักโทษ หนีมา ( พวกแกเป็นนักเลงเยอะ ) แล้วตำรวจไล่ตามมา 
จนต้องมีเคลียร์กันท่ีอบต. รถอบต . ก็เอาไปใช้ส่วนตัวตลอด”
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การทำงานที่น่ีถ้าถามว่ามี!!ญหาหรือไม่ ก็คงต้องตอบว่ามี แต่ถ้าถามว่าเมื่อ 
เทียบกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ืนแล้ว ผมว่าอบต .กระทุ่มล้ม ยังดีกว่าอยู่มาก ท่ี 
อื่นกินกันเละเลย สำหรับท่ีน่ีถ้าจะถามว่า มีกินกันหรือเปล่า ถ้าตอบว่าไม่มี ก็คงจะไม่ 
น่าเช่ือนะ ก็มีบ้างแต่ว่าอันไหนเรารับไต้ และทนไต้ก็ยังใอเค ไม่ไต้ไปเปิดโปงหรือ 
แฉอะไรเร่ืองของเขา สำหรับการกินก็คงจะเปีนเร่ืองค่าหัวคิว ท่ีรับจากโครงการ
ประมูลงาน ท่ีน่ี'นาย ค. ( นามสมมุติ ) และก็ลูกน้อง นาย ค.ไต้เยอะ คนอื่นหรืองค์การ 
บริหารส่วนตำบลแกยังไม่ไต้แบ่งให้เป็นเงินกองกลางเลย ก็สบายไป ก็เคยต้ังกระทู้ 
ถามกันในสภาหลายคร้ัง แกก็มาแบบเดิมว่า ผมขอรับผิดชอบเอง แต่ก็ไม่มีอะไรเกิด 
ขึ้นสักที สำหรับเรื่องนี้ เราะจะยอมไม่ค่อยไต้หากว่า รับไปแล้ว และคุณภาพงานไม่ 
ค่อยดี อันไหนท่ีเราสังเกตว่ามีกลิ่นแปลก เราก็ต้องรีบไปดู พากองช่างไปดู ถ้าเกิด 
ปีญหาจริงเราก็ต้องบอก แกก็จะรีบไปแก้ไข ถ้าจับไม่ไต้ก็รอดไป มันก็มีเยอะเหมือน 
กันที่จับไม่ไต้ว่าคุณภาพมันไม่ไต้ตามที่ตกลงสัญญากันไว้

ส์ไดับท่ี 4 ะ นไย ฒ. ( นามสมมุติ ) , สมาชกองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่ม

ล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สัมภาษณ์วันที่ 25ส ิงหาคม2541
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การจัดสรรงบประมาณ และการจัดทำโดรงการต่าง  ๆ ท่ีสำคัญต้องยูติธรรม ท่ี 
กระทุ่มล้มไม่ค่อยมี!เญหา เพราะว่าเงินงบประมาณเยอะ อย่างปีนี้ เกือบ 50 ล้าน เราก็ 
ต้องแบ่งให้ลงคัว 9 หมู่บ้าน ว่าจะทำอะไรบ้าง ถ้าหมู่ไหนไต้ไม่เท่าคัน ก็มีการเถียงคัน 
ในท่ีประชุมแล้วก็ต้องเคลียร์คันให้รู้เรื่องว่าต้องเท่าเทียมคัน

สำหรับการกำหนด การประมุลงานในแต่ละครั้งน้ัน พวกข้าราชการประจำ จะ 
เป็นคนที่ตีราคากลาง และกองช่าง ก็จะลูแลพวกแบบ สำหรับราคาคัวงานนิ'น ต้องดู 
ว่าเหมาะสมคับคัวงานหรือไม่ และลูว่ามีกำไรหรือเปล่า เพราะต้องมีตีกิน ฟรี ๆ
แต่ว่าบางครั้งจะตั้งให้ตํ่าก็ไม่ไต้ เพราะเศรษฐกิจอย่างนี้ ราคาของ มีข้ึนมีลงแต่ละวัน 
ของขึ้นราคาก็เปลี่ยน เพราะฉะน้ันก็ต้องเผื่อตรงน้ีต้วย ผู้รับเหมามีการให้ตอบแทน 
อบต. บ้างก็จะออกมาในเปของแอร์ ( เครื่องปรับอากาศ ) ส่วนคนที่ดำเนินการ ก็เป็น 
พวกกรรมการบริหาร ในเร่ือง ค่าคอมมิชช่ันก็มีเช่นบางโครงการมีราคาโครงการก่อ 
สร้าง 1,000,000 บาท ผู้รับเหมาก็จะให้ค่า คอมมีชชั่นจากโครงการนี้ 10 % คือ
100,000 บาท แต่มีปีญหาคือ 100,000 บาทนี้ ไม่ไต้ถูกแบ่งอย่างเท่าเทียมคัน หรือนำ 
เงินมาพัฒนาอบต. แต่อย่างใด โดยท่ีกระทุ่มล้มนาย ค. ( นามสมมุติ ) จะไต้ไปแล้วก็ 
เก็บเงียบ

ลำดับท่ี 5 ะ นาย ณ. ( นามสมมุติ ) , สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่ม

ล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สัมภาษณ์วันที่ 10 สิงหาคม 2541



175

“การประมูลงานก็ซือซองเปิดไป แต่บางโครงการก็คุยกันนอกรอบ ว่าทุกคน 
จะตกลงไหม ส่วนมากแล้วจะเป็นบริษัทที่คุ้นเคยกันดี เป็นที่!จักของสมาชิกทุกคน 
แล้วก็จะติดต่อมาทางสมาชิก เพราะเขารู้งบ และก็เช่ือม่ันใน!)มือบริษัทนั้น การรับ 
เหมาก็จะให้เกียติกัน ล้าราคาสูงเกินไปก็ไม่ให้ทำ แต่เราก็มีราคากลางตามท่ีกำหนด 
ไว้ แต่บางทีก็ทำไม่ได้จริง ๆอย่างเช่น ในพืนท่ีพุทธมณฑล ตรงนี เราต้องข้ึนอยู่กับ 
ราคากลางท่ีจังหวัดตังไว้ เช่น ค่าขนส่ง ลูกรัง ค่าปูน ยังต้องขึ้นอยู่กับท่ีจังหวัดอยู่ 
มันก็ไม่สามารถทำไต้ เพราะของแพงข้ึนทุกวัน ราคาไม่ได้อยู่กับท่ีมีข้ึนอยู่ต-ลอด
ตอนนี้คงไม่มีลงแน่นอน มันก็ค่อนข้างบีบผู้รับเหมามากพอสมควร คนภายนอก
มักจะมองว่าอบต. นั้นมีผลประโยชน์มากมาย แต่เท่าที่พี่อยู่ตรงนี้ ล้าพูดถึงเร่ืองค่า
ตอบแทน น้ันมีน้อยมาก เพราะอย่างเราเป็นนักธุรกิจ ลองให้คนอ่ืนเข้ามาดูบ้าง อย่าง 
เช่นรับงานตอนนี้ใครจะทำก็ทำไปเลย ส่วนพี่ไม่ไต้ทำแล้ว หรือล้าจะรับอย่างที่ผ่านมา 
ก็เพ่ีอให้ลูกจ้างมีงานทำ ส์าหรับเร่ืองเปอร์เซ็นต์ท่ีจะให้น้ันผู้รับเหมาจะรู้เอง ว่าจะให้ 
เท่าไร แล้วก็ให้มาเป็นเงินกอง กลาง ก็เป็นเร่ืองปกติ เป็นนั้าใจที่จะให้อยู่แล้ว,,

ลำดับท่ี 6 ะ นาง ช. ( นามสมมุติ ) ,  สมาชิกสงค์การบริหารส่วนตำบล กระทุ่ม

ล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สัมภาษณ์วันที่ ะ 22 มิลุนายน 2541
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ในเร่ืองการบริหารงานคนเราต้องอยู่ในส่ิงแวดล้อม ต้องสัมผัสเขาด้วย เช่น 
ของผม หมู่ 5 , 7 , 8  ภาษีโรงงานเยอะ หมู่อ่ืนก็อยากได้บ้าง เช่นหมู่ 1, 2 กโ็วยว่า 

ทำไมหมู่เราได้เยอะ มันก็มืปญหาบ้าง แต่ว่าสมาชิกท้ังหมด 18 ต่างคนก็ต่างทำแต่ 
บางอย่างก็ด้องมาประสานงานกัน เช่นตอนน้ี เศรษฐกิจไม่ดีเงินไม่เข้าตามงบโครง 
การทำไม่ไต้ ก็มีป็ญหา จากสายตาบุคคลภายนอกมักมองว่า อบต. น้ีนมีผลประโยชน์ 
มันก็มีนะ อย่างท่ีน่ี ทำบริษัทของตัวเอง รับเหมาเอง ก็ต้องคอย เบรกไว้ เพราะบางทีก็ 
ต้องตรงไปตรงมาใครจะกินอย่างไรแต่งานต้องออกมา!00เปอร์เซ็นต์ ต้องถูกสเปค

ลำดับท่ี 7 ะ นาย ด. ( นามสมบุตํ ) , สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบอกระทุ่ม

ล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สัมภาษณ์วันที่ 8 กรกฎาคม2541
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สำดับท่ี 8 ะ นาย ต. ( นใมสมทุติ ) , พนักงานส่วนตำบล กระทุ่มล้ม อำเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม

สัมภาษณ์วันที่ ะ 10 กรกฎาคม 2541

บริษัทรับเหมาส่วนมากมีความสัมพันธ์ กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 

แทบทุกบริษัทมีความสัมพันธ์และสนิทสนม กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สนิทสนมกับกรรมการบริหาร

ช๋ึงในหลาย  ๆ โครงการท่ีผ่านมาน้ัน มีการฮ้ัวและการแบ่งงานกันทำ แต่ใน 
ป็จจูบันมีการแข่งขันกันมาก เพราะโครงการท่ีต้ังไว้น้ันไม่สามารถทำได้ทุกโครงการ 
เน่ืองจากเงินไม่เข้าตามท่ีคาดการไว้ ทำให้ผู้รับเหมาต้องแข่งขันกัน เพ่ือความอยู่รอด 
ของตัวเอง บางบริษัท เช่น บริษัทเอกราชแลนด์ มีกรรมการบริหารท่านหน่ืงท่ีถือหุ้น 
ใหญ่ แต่เป็นหุ้นลม เข้ามารับเหมางานในองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ทางองค์การ 
บริหารส่วนตำบล ก็ยังตกลงท่ีจะใช้บริการ เฉพาะโครงการท่ีตกลงราคาโดยมีงบ
ประมาณไม่เกิน 50, 000 บาท เพราะบริษัทท่ัวไปจะไม่สนใจ ท่ีจะรับงาน เน่ืองจาก
ราคาโครงการมันน้อยไป สำหรับเร่ือง เปอร์เซ็นต์ ทีได้น้ัน ผมว่ามันก็มีทุกท่ี
สำหรับท่ีกระทุ่มล้มก็มี แต่เป็นการให้ด้วยความสมัครใจ ไม่ได้มีการเรียกร้องอะไร แต่ 
เป็นการให้ด้วยความสมัครใจ ไม่ได้มีการเรียกร้อง แต่สมาชิกท่านอ่ืน อาจจะไปเรียก 
ร้องส่วนตัวบ้าง ก็แล้วแต่นะ อันน้ีผมก็ไม่แน่ใจ แต่ก็คิดว่าน่าจะมีแน่  ๆ เพราะสมาชิก 
บางคนเป็นคนท่ีชักจูงบริษัทเหล่าน้ีเข้ามารับงานในองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้ 
บริษัทเหล่าน้ีได้งานในองค์การบริหารส่วนตำบลไป แต่เงินเปอร์เซ็นต์ น้ีจะไม่มีรวม 
เป็นเงินกองกลาง และก็แล้วแต่ผู้รับเหม าจะให้ ส่วนความช่วยเหลือทางด้านอ่ืน  ๆ ผู้รับ 
เหมาก็จะให้ความช่วยเหลือตามท่ีทางเราขอ ( หมายถึงองค์การบริหารส่วนตำบล ) 
เช่น เคร่ืองปรับอากาศ โทรทัศน์ หรืออาจจะพาพนักงานส่วนตำบลไปเล้ียงอาหาร 
และก็พวกของใช้ในสำนักงาน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วนจะดำเนิน
การขอจากพวกผู้รับเหมามาบ้าง ส่วนมากเป็นพวกคณะกรรมการบริหาร ในส่วนตัว 
ผมเองน้ันก็เคยขอความช่วยเหลือ ทางด้านการเงินจากผู้รับเหมาเหมือนกัน ตอนน้ันขอ 
มา 15,000 บาทเพ่ือท่ีจะน่ามาใช้รับรองผู้ว่า และข้าราชการท่ีมาตรวจงานท่ี อบต. ( ซ่ึง
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ก็จะให้ความช่วยเหลือ เล็ก  ๆน้อย  ๆ ในการประมูลงานเป็นการตอบแทน แต่งานที่ได้ 

กต็อ้งมีคุณภาพ และด้องเป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมาย หมายถึงว่าพอมีงานที่คิดว่าบริษัทนี้ 

จะทำได้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะตกลงให้บริษัทเขาทำ ก็เป็นการช่วยเหลือ 

เกื้อกูลกัน ) เพราะถ้าไม่ขอความช่วยเหลือจากผู้รับเหมา ก็ไม่รู้ว่าจะไปเอามาจาก 

ไหนเหมือนกัน เพราะว่า องค์การบริหารส่วนตำบลของเราเป็นชั้น 1 มีคนขอมาลูงาน 

เยอะ ทางเราก็ต้องเลี้ยงรับรอง

แต่ก็มีบางคร้ังเหมือนกัน ท่ีผู้รับเหมาบางราขมาเย่ียมท่ีอบต . แล้วพวกเขาก็จะ 
ซ้ือของมาฝาก เช่นพวก กาแฟ อาหารว่าง หเออาจจะนำเงินมาให้ ซ๋ึงผมก็นำเงินเหล่า 
น้ันมาเล้ียงลูกน้อง หรือพาลูกน้องไปเท่ียว ก็เป็นการตอบแทนพวกเขาท่ีทำงานกัน
เหน่ือย แต่ตอนน้ีไม่ได้พาไปเท่ียว หรือไปเล้ียงอาหารแล้ว เพราะเศรษฐกิจไม่ดี
บรรดาผู้รับเหมาก็แย่กันไปตาม  ๆ กัน

ส่วนในเร่ืองการประมูลงานท่ีต่ํากว่าราคากลางผมว่ามันไม่คุ้มกันนะ กับการท่ี 
ได้การประมูลท่ีต่ํากว่าราคากลาง มันก็ใช่ท่ีได้ประหยัดงบประมาณจริง แต่พอไปสัก 
พักเราต้องเสียค่าซ่อมแซมซ่ึงผมก็ว่ามันไม่คุ้มกันเลย ซ่ึงเราก็เจอ!!ญหาน้ีนะ ก็ต้อง
สอบกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างน้ี

\
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การบริหารงานที่กระทุ่มล้มค่อนข้างเป็นประชาธิปไตย และเราก็ไม่ค่อยมี
ป็ญหาเพราะงบประมาณเยอะ ปีน้ีก็ประมาณ 50 ล้านบาท ทำให้มีการพัฒนาต่าง  ๆ ไค้ 
ท่ัวถึง แบ่งกันทัง 9 หยู่อย่างเท่าเทียม เราจะเข้าท่ีประชุมว่าใครมีปีญหาอย่างไร แล้วก็ 
มาเรียงลำทับว่าใครมีป็ญหามากท่ีสุด แล้วก็จัดทำโครงการ การจดทำโครงการ จัดซ้ือ 
จัดจ้าง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกันทั้งนี้น เพราะมนก็คนแถวนี้ สมาชิกก็คนท่ีน่ี ใคร 
พอจะรู้จักแนะนำมา ถ้าปีมือด ีก ็เอาไปทำ ก็มีท้ังการฮ้ัว และการขอกันทำ อย่างน้ีส่วน
มากเขารู้ก ่อนที่จะเข ้าประชุมแล้วว ่า โครงการน ี้ใครจะไค้ไป..........แต่อย่างที่เร ียกว่า
“ ฮั้วแตก” มันไม่ควรทำ เพราะตามธรรมเน ียมของผู้ร ับเหมาเขาจะไม่ข ้ามกัน อย่างมา 
ห ้กหนากันอย่างน ีม ันก ็ ไม่ควร เพราะตามราคาที่ท ังก ันไว้ม ันก็ม ีราคากลางเท ียบกันอยู่ 
แล ้ว ตรงนี้พูดไค้เลยว่าผู้ร ับเหมาไม่ไค้อะไร

ลำดับท่ี 9 ะ นาย ช. ( นามสมยุติ ) , สมาชิกองค์การบริหารส่วนตํไบสกระยุ่ม

สม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สัมภาษณ์ วันที่ 4 เมษายน2541
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“สำหรับผมเป็นสมาชิกหมู่ 7 ก็บอกได้เลยว่า ผู้ใหญ่ ก. ( นามสมมุติ ) มีส่วน 
ท่ีจะชักชวนมาว่าให้มาช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านเถอะ พอผู้ใหญ่ออกปากชวน ผมก็ว่ามัน 
ก็น่าท่ีจะดี เพราะว่าเราก็เกิดเติบโตท่ีน่ี และการเลือกต้ัง ผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนผม 
มาตลอด และก็ผู้ใหญ่เป็นคนที่ผมนับถือ การบริหารงานท่ีนี่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไป 
ด้วยดี ไม่มี!)ญหาอะไร และท่ีสำคัญ ผมว่า โชคดี ท่ีเราได้คนอย่างผู้ใหญ่เข้ามาร'วม 
พัฒนาตำบลของเราผู้ใหญ่เป็นคนหนุ่มที่ ไฟแรง กล้าคิด กล้าทำ แล้วก็จะพยายาม 
สรรหางบประมาณ จากท่ีอ่ืน มาลงให้กับตำบลของเรา หเออย่าง หมู่บ้านที่เดือดร้อน 
มาก  ๆ สเปแล้วการทำงานส่วนใหญ่ในองค์การบริหารส่วนตำบล จะเป็นไปในทิศ 
ทางใด สมาชิกส่วนใหญ่จะค่อนข้างให้ความเช่ือถือ และความเกรงใจในตัวผู้ใหญ่
เมื่อเป็นอย่างนี้ ก็ไม่มีข้อขัดแย้งอะไร เวลาท่ีผู้ใหญ่เสนอความคิดอะไร ก็จะถามว่า 
ส่วนใหญ่เห็นด้วยหรือไม่ล้าเห็นด้วย ก็ลง มือปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปผู้ใหญ่ค่อนข้าง 
มีประสิทธิภาพในการทำงานมาก สำหรับการทำโครงการต่างๆเราจะมีฝ่ายบริหาร ก็ 
จะเป็นผู้จัลทำว่า จากงบประมาณที่มีอยู่ตรงนี้ สามารถท่ีจะทำอะไรได้บ้าง และการ
จัดทำโครงการต่าง  ๆ ผู้ใหญ่ มี'ส่วนในการพิจารณาและมีส่วนเก่ียวข้องมาก ถึงแม้ว่า 
ไม่ได้เป็นคณะกรรมการบริหาร แต่ว่าเวลาเราจะตัดสินใจอะไร ทุกคร้ัง ก็จะให้ผู้ใหญ่ 
พิจารณาว่า อะไรสมควรทำไม่สมควรทำ คณะกรรมการบริหาร จะต้องปรึกษา ผู้ใหญ่ 
เพราะประธานกรรมการบริหารของเรา หรือว่ากำนัน ตอนน้ีก็ป่วยหนัก อยู่ท่ีโรง 
พยาบาล จึงไม่มีใครที่จะพิจารณา ตรงน้ีทางคณะกรรมการบริหารก็เห็นว่า ผู้ท่ีเหมาะ 
สมท่ีสุด คือผู้ใหญ่ ส่วนปกัดก็จะคอยดูว่าทำได้หรือไม่ แต่ส่วนใหญ่ ก็จะเกรงใจใน 
การตัดสินของผู้ใหญ่ เพราะว่า ส่วนมากเร่ืองต่างๆล้าผู้ใหญ่ตัดสินใจ ก็เท่ากับว่าเป็น 
สิ่งที่เห็นควรแล้ว,,

ลำดับที่ 10 : นาย ถ. ( นามสมมติ ) , สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบาง

แขม อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม

สัมภาษณ์วันที่ 20 กรกฎาคม 2541
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“สำหรับผมเป็นผู้ใหญ่บ้านมานานสิบกว่าปีแล้ว ที่บางแขมมันก็เป็นบ้านเกิด 
เราก็อยากจะพัฒนาให้ดีขึ้น แล้วบังเอิญว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเกิดขึ้นมาเมื่อปี 
2537-2538 ก็กำหนดไว้ว่า ให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโดย 
ตำแหน่ง มันก็เท่ากับว่าเพิ่มงานให้เราทำอีก ท่ีบางแขมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 
เล็ก  ๆ ไม่มีรายได้อะไรมาก เพราะเราไม่ใช่อบต. ท่ีอยู่ในเขต อุตสาหกรรม ส่วน
มากแล้วชาวบ้านจะทำการเกษตร หรือการเล้ียงกุ้ง เล้ียงปลา สำหรับหมู่บ้านจัดสรร 
ก็มีในเขตพื้นที่ประมาณสองถึงสามหมู่บ้าน และก็มีสนามกอลฟ้ แค่นี้การเก็บภาษีท่ี 
ดินก็หมดไปแล้ว ภาษีป้ายก็จัดเก็บไม่ค่อยได้ สำหรับตรงนี้เม่ือรายได้ไม่ค่อยมาก ก็ 
ไม่เกิดการพัฒนาท่ีมาก เช่นโครงการพัฒนาท่ีบางแฃม ก็ไม่มีอะไรมาก ตรงน้ีพวก 
สมาชิกก็มาขอร้องว่า ผู้ใหญ่ช่วยหน่อยนะ ให้เราไปช่วยเจาะงบมาจากท่ีอื่น เราก็ขัด 
ไม่ได้ ก็ต้องไปของบจากท่ีอื่นเช่น ส.ส. ไชยยา สะสมทรัพย์ ( สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎรจังหวัดนครปฐม ) ก็ได้มาเยอะ หลายล้าน หรือจาก ส.จ. ก็ได้มาเยอะเหมือน 
กัน ซึ่งส่วนน้ีเราก็เอามาพัฒนาตำบล ของเราส่วนมาแล้วจะมาจากเงินภายนอก ซ่ึงเรา 
ก็ต้องทำและก็ด้องเสียสละเยอะมาก บางทีชาวบ้านมาขอให้ช่วยเหลือ เช่นถนนตรง 
นั้นมันแย่อยากได้ดินและหินคุกไปลง ผมก็เอาไปช่วย หรือในส่วนตรงไหน องค์การ 
บริหารส่วนตำบลไม่มีรายได้พอ เราก็ต้องเอาเงินออกช่วยไป ถนนตรงไหนไฟเสีย
ผมก็ชื้อไฟมาและให้ลูกน้องไปช่วยเปลี่ยน ส่วนมากแล้วเขาก็จะมาร้องเรืยนกันเกือบ 
ทุกวัน เพราะว่าเขาเชื่อใจเรา ก็ถามเขาว่าทำไมไม่ไปหาสมาชิกคนอื่นบ้าง เขาก็บอก 
ว่าเขาเชื่อใจในตัวผู้ใหญ่มากกว่า สำหรับภาระกิจท่ีอบต. มันก็ไม่หนักอะไรมาก จะว่า 
หนักมันก็หน้กตรงที่ทุกๆ คนเกรงใจเรา เวลาเขาจะประชุม หรืออนุมัติอะไร ล้าเรา 
ไม่ไปมันก็ไม่เดิน ท้ัง  ๆ ที่ผมเป็นสมาชิกธรรมดา ไม่ได้เป็นฝ่ายบริหาร แต่ว่าเม่ือฝ่าย 
บริหารจะทำอะไร ก็ต้องมาหาผมทุกที พอตรงนี้รู้สึกว่าทุกคนเกรงใจเรา เราก็ต้องทำ 
ให้มันด ี แต่มีป้ญหาบ้างเพราะสมาชิกส่วนหน่ึงยังใหม่อยู่ ไม่รู้จักบทบาทตัวเองนัก

ลำดับท่ี 11 ะ นาย ก. ( นามสมยุติ ) , สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบาง

แขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

สัมภาษณ์วันที่ 29มิลุนายน 2541
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ทำหน้าท่ีของตัวเองไม่ชัดเจน เช่นพวกฝ่ายค้าน ก็จะไม่มีบทบาทอะไรเลย เขาจะ 
เฉย  ๆ เหมือนกับไม่ค่อยสนใจว่าบทบาทของตัวเองต้องทำอะไรบ้าง สำหรับการ
บริหารงานหเอการอนุมัติโครงการอะไรนั้น ก็จะอยู่ท่ีหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร อย่างท่ี 
ตอนแรกบอกว่าทางฝ่ายบริหารก็จะมาปรึกษา ว่าควรจะทำอะไร หมูไหน อย่างไร 
ผมก็คนเก่าคนแก่ที่นี่ หลับตามองก็เว่าตรงส่วนไหนของตำบลเป็นอย่างไร ก็ให้คำ 
แนะนำไป เขาก็เห็นด้วย สมาชิกทุกคนก็เหมือนพ่ีน้องกัน บางคนก็ทำงานกับผมมา 
ก่อน ซึ่งตรงนี้ทำให้ทุกคนเกรงใจ การทำงานก็ราบรี่น,,
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การที่ลงรบสมัคร ตอนนัน อบต. เป ็นสิ่งท ี่ใหม่สำหรับหลาย  ๆ คน และผมก็ 
อยาก!ด้วยว่าการทำงานนันจะเป ็น'อย่างไรบ้าง แล้วท ี่ตำบลเรามันไม่เหมือนใคร
เพราะมีป ีญหาเยอะแยะไปหมด สมัยการเลือกตั้ง อบต. เม ื่อประมาณ 2 ป ีท ี่ผ ่านมาน ั้น 
สำหรับที่บางแขม น ี่ค ่อนข้างจะมีการแข่งข ันกันมาก พ ูดปงง่าย  ๆ ก ็ค ือมีการแจกเงิน 
กัน จนชาวบ้านต้องไปเข้าคิวกัน เพราะผมก็ไปลูพวกเขาเหมือนกันการทำงานโดยทั่ว 
ไปของอบต. บางแขม ผมว่าบ ้าว ิ่งให ้!น* สมาชิกแตกแยกกัน แบ ่งเป ็นพวกของผ ู้ 
ใหญ่ ก. ( นามสมมุต ิ ) เพราะจะมีหมู่ท ี่ขายยา กับหมู่ท ี่ไม ่ขายยา ตอนนี้ชาวบ้านค่อน 
ข้างปวดหัว เพราะมีป ็ญหาลักเล ็กขโมยน้อยกันอย่างมาก เพราะพวกเด็กวัยรุ่นใน
ตำบล ติดกันเยอะ และที่ผมเป ็นห่วงก็ค ือม ีสายขายยากันในโรงเร ียนด้วย

....ที่ว่าอบต.แบ่งเป็นสองกลุ่มนั้น ถ้าเป็นตามโครงสร้างการบริหาร ก็จะมีฝ่าย 
ด้าน กับฝ่ายบริหาร ก็จะทำนองนี้ สำหรับผมเป็นฝ่ายค้าน ส่วนพวกฝ่ายบริหารก็เป็น 
ของผู้ใหญ่ ก. แต่ตัวเขาไม่ได้เป็นกรรมการบริหารนะ ให้ลูกน้องเขาเป็นทั้งนั้น ( เป็น 
ผู้ช่วยของเขาท้ังน้ัน ) ผู้ใหญ่ ก.เขาเป็นคนกว้างในจังหวัด รู้จักคนเยอะ มีฐานะท่ีดี 
มากคนหน๋ึง เพราะอาชีพที่เขาทำจริง ๆและก็เป็นหลักของบ้านเขา น้ันก็ เป็นบริษัท 
รับเหมาก่อสร้าง แต่ช่วงเดือนที่แล้วน่ีถูกตำรวจจับไป ผมทราบจากพรรคพวกว่า
ประกันตัวมาใช้หลักทรัพย์ แล้วก็รวมเงินยัดเช้าหน้าท่ีด้วย ก็ร่วม 30 ล้าน ช่วงน้ีหลบ 
อย่งานท่ีอบต. ก็ไม่ได้มาทำ ไม่ได้เข้าร่วมประจำ แล้วก็พวกลูกน้องเขาด้วย คุณก็คิดดู 
สิว่า งานท่ีอบต. จะออกมาหน้าตาแบบไหน ผมก็ปวดหัวเพราะมันมีป็ญหามาก แล้ว 
ช่วงนี้ตำรวจก็บอกมาว่า จะเลาะก่ิง พวกตัวเล็ก  ๆ นี่อาจจะโดนจับได้ เพราะทาง 
มหาดไทยส่ังเข้มว่า ห้ามกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือในส่วนท่ีเป็นนักการเมืองบ้องถ่ิน 
ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แล้วบรรดาสมาชิกอบต. ท่ีบางแขมน่ีก็ เกือบ 20 คนท่ีเป็น

ลำดับท่ี 12 ะ นาย ท. ( นามสมมุติ ) , สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบส บาง

แขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

สัมภาษณ์วันที่ ะ 25 พฤษภาคม 2541

หมายถึงม ีการขายยาบ้าก ันอย่างมาก



184

สายทังน้ัน พวกน้ีมีอิทธิพลมากนะคุณระวังตัวควยละ เพราะมันอินตราย สายของผู 
ใหญ่ ก. น่ีก็'จะ'ขายยา แถวมะชามเต้ีย ชายแดนท่ีกาญจนบุรี แล้วก็ในส่วนของนครปฐม 
และก็ราชบุรี รวมถึงภาคใต้บางส่วนด้วย เม่ือก่ลนธุรกิจ'ขลงผู้ไหญ่ ก. นั้นเมื่ลก่ลน
ทำเก่ียวกับสุรา หรือเบนตัวแทนจำหน่ายสุรา แต่ส่วนมากเป็นเหล้าที่ไม่มีทะเบียนนะ 
ก็หมายถึงเหล้าเถื่อน ตอนน้ีก็ยังมีอยู่บ้าง แต่ชา  ๆ ลง เพราะเศรษฐกิจไม่ดี แล้วหน้ีแกก็ 
แยะ ก็ไม่ได้ทำมากเหมือนก่อน เพราะตอนนี้หันมาขายยาบ้า ที่สำคัญไม่ใช่ผู้ขายอย่าง 
เดียวแกยังมีโรงงานผลิตเองด้วย ไม่ใช่รายเล็ก  ๆ ตำรวจยังทำอะไรไม่ได้ ผู้ว่าเก็ส่าย 
หน้า ( ตัวผมค่อนข้างสนิทกับผู้ว่า ) ผู้ว่าบอกว่าปล่อยแกเถอะ ยังอยากทำงานอยู่ ไม่ 
อยากลูกยิงตาย เพราะท่ีผ่านมาน้ัน ตอนแกทำเกี่ยวกับเหล้าเถ่ือน ใครมาขัดแกลูกยิง 
ตายหมด ตายไปประมาณสามคนได้ เป็นสรรพกรจังหวัดอะไรทำนองนั้น คดีสอบ 
สวนออกมาก็เก่ียวกับชู้สาว พาดพิงไม่ถึง พวกมือปีนของแกสนิทกับผม เห็นพวกมัน 
มาต้ังแต่ตัวแดง  ๆ เจอที่ไหนก็ยกมือไหว้ เราก็กลัว ๆว่าเราไปขัดอะไรเขาหรือเปล่า 
เดี๋ยวจะตายไม่!,ตัว บรรดาพวกตำรวจก็รู้นะแต่ไม่เห็นว่าจะทำอะไรได้สักที และก็ผู้ 
ใหญ่นี่ก็สนับสนุนพวก ส.จ. ( สมาชิกสภาจังหวัด ) ด้วยนะ พวกนี้เป็นที่เดีในจังหวัด 
ว่า มานีเย ท้ังน้ัน อิทธิพลเยอะเหลือกัน ขนาดผู้ใหญ่น่ีจะไปไหนที ท้ังมือปีนและลูก 
น้อง 3 คันรถกระบะ อย่างเวลามาประชุมที่อบต.มาคุ้มกันกันเต็มท่ี ผมก็ยังตลกเลย 
นึกว่าเขาจะมาออกศึกกัน แล้วผู้ใหญ่นี่ก็เป็นพวกของเอกภาพ คุณก็ทราบนะว่าพวก 
เอกภาพนี่มานีเยทั้งน้ัน เพราะเขาขายของเค้าโดยตรง ทำแล้วออกยาก พวกน้ีกลัวจะหัก
หลังกัน  อ้อ . เล่าแล้วมันก็อยากพูดนะ ไม่ว่าผมจะไปเปิดโปง หรือแต่งเร่ืองอะไร
ขึ้นมา แต่มันเป็นเรื่องจริง แล้วผมก็หาสิบเก้าปีแล้วอยู่มาตังแต่เกิดไม่อยากเห็นบ้าน 

เกิดมีสภาพที่แย่ แล้วผมเชื่อว่าการที่เรามาศึกษา เรื่องจริงมันคงสะท้อนอะไรบางอย่าง 

ของการเมืองท้องถิ่นได้ดี มีแง่คิดใหม่ๆว่าในทฤษฎีกับความเป็นจริงนั้นมันคนละเรื่อง 

กัน ที่บางแขมเมื่อ สองอาทิตย์ก่อน ผู้ใหญ่บางหมู่ เพิ่งถูกยิงไป และพวกสมาชิก

และผู้ใหญ่บ้าน ที่เป็นลูกน้องของผู้ใหญ่ที่ทำงานกันมานาน พวกนี้เป็นสายผู้ใหญ่ และ 

ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งนั้น พวกนี้เป็นพวกนักเลง ทั้งนั้นแต่ละคนมีประวัติ 

ลูกจับมาหลายครั้งนะ แต่ก็ที่รู้ ๆ กันดีว่าก็ให้ตำรวจเยอะเหมือนกัน เพราะช่วงนี้ยังมี 

เงินส่งอยู่ หรือที่ตอนนี้เค้าเต ๆ ที่เรียกกันว่า “ส่วย,, ก็คงจะสาวถึงตัวผู้บงการยาก 

เพราะชาวบ้านนั้นไม่ยอมปริปากอยู่แล้ว เค้ากลัว ที่อบต . แบ่งเป็น 2 กลุ่มอย่างขัด
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เจน แล้วพวกท่ีกุมอำนาจก็คือพวกฝ่ายบริหาร พวกเราทำอะไรไม่ได้ เวลาประชุม ทุก 
คนเงียบ ผมเคยถามอยู่เสมอนะว่า ไอ้ตรงนันเป็นอย่างไร แต่ก็ตอบกวน  ๆ กลับมาผม 
เลยเลิกถาม เช่นไปเลือกประธาน'สภาอบต. พวกสมาชิกน่ีเขาจะพาไปเท่ียว ท่ี ซีร่ี* 
กว่าจะปล่อยตัวมาก็หกโมงเช้า แล้วก็มาเลือกประธานสภาในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น ก็เป็น 
ไปตามความคาดหมายว่า คุณนิกูล ได้ไป เขาทำงานรับเหมาร่วมกับบริษัทของผู้
ใ,หญ่ ก.ในอบต. น้ัน ผู้ใหญ่มีบทบาทในทุกเร่ือง เพราะเขากล้า พูด กล้าคิด และกล้า 
ทำ ไม่เกรงกลัวใคร อย่างช้าราชการประจำท่ีส่งมาจากมหาดไทย ปลัดอบต. ก็ยังทำ 
อะไรไม่ได้ ที่น่ีปลัดย้ายมา 4 คนแล้ว อยู่กันไม่ค่อยทนเท่าไร ล้านักการเมืองท้องถิ่น 
ไม่มีความจริงใจในการทำงาน ผมก็ว่า อบต. มันก็ไม่มีความหมายอะไร เพราะต้องมี 
ความตั้งใจในการทำงาน จริง  ๆ เป็นตัวแทนของประชาชนจริง  ๆ เพราะว่าล้ามองใน 
ค่าตอบแทนแล้ว เดือนละ 500 บาทไม่มีความหมายอะไร แถม 500 ที่ว่านี้ ตอนนี้ 
เกือบ ปีแล้ว ท่ีไม่ได้เลย บัตรประจำตัวสมาชิกอบต. ก็ยังไม่มี หรือแม้แต่บัตรประจำ 
ตัวช้าราชการของปลัดอบต . ก็ยังไม่มีเหมือนกัน พูดจริง  ๆ ว่าท่ีบางแฃมนี่ไม่ดีเลย ผู้ 
ใหญ่เป็นผู้รับเหมาเอง ชื่อห้างพู้นส่วนจำกัด ข. นามสมมุติ กว้างในจังหวัดนี้ สำหรับ 
ท่ีอบต. ไม่มีกล้ามาแข่ง อย่างกรณีเปิดซอง อะไรอย่างนี้ ผมกับสมาชิกอบต. อีกหลาย 
คนท่ีไม,ได้เป็นพวกของเขา ไม่มีใครรู้เรื่องว่ามีการประมูลไปเท่าไหร่อย่าง ไร ถามก็ 
ไม่มีใครตอบ สำหรับเงินที่ได้มามีหักกี่เปอร์เซ็นไม่มีใครรู้เหมือน กันท่ีน่ี'ไม่มีเงินกอง 
กลางเหมือนที่อื่นแล้วเมื่อไม่ก่ีวันมานีวันท่ีคุณเช้าร่วมประชุมด้วย ผมก็ตั้งกระทูถาม 
ว่าเงินหายไปไหนหมด เพราะโครงการที่ออกมาก็ไม่สมทูรณ์ ไม่มีการตรวจสอบเลย 
ผมว่าแย่สมาชิกคนอื่นๆก็บ่นกันท้ังน้ัน ประธานกรรมการบริหาร หรือกำนันไม่มีบท 
บาทอะไรหรอก ตอนน้ีก็เจ็บหนักอยู่ท่ีโรงพยาบาล เป็นมะเร็ง ได้แต่เซ็นชื่อกำกับ 
อย่างเดียว ไม่มีบทบาทอะไร”

* ซีรี่ คือ สถานบริการ อาบ อบ นวด แห่งหนี่งตั้งอยู่ที่ ภายในบริเวณโรงแรม 

เวลส์ ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม



186

สำหรับการบริหารงานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนางแขม ผมว่าแรงนะ 
เพราะว่าผู้มีอิทธิพลเยอะ พวกเขาจะทำอะไร เราก็'ได้แต่ดู จะพูดอะไรมากก็ไม่ได้ 
แถวนี้พกปีนกันทุกคน และการทำงานที่เกิดขึ้นก็ไม่มีการตรวจสอบด้วยว่า งานท่ี
ออกมาเป็นอย่างไร บ่อยคร้ัง ท่ีมีตัวโครงการจริง มีแผนจริง มีเงินงบประมาณ แต่ไม่มี 
ผลงานท่ีออกมา ก็ไม่เ'ว่าเงินของประชาชนที่เอาไป นั้นหายไปไหนหมด อย่างตรง 
ถนนหมู่ 2 ก็ยังเป็นถนนแบบเดิมอยู่ โทรม  ๆ ไม่มีการพัฒนา และบรรดาผู้ตรวจรับ 
งานก็เป็นคนของพวกเขา บางทีเราก็เอาเร่ืองเข้าท่ีประชุม ว่าเงินหายไปไหน ก็เงียบ 
กันหมด ไม่มีใครตอบได้ จนผู้ใหญ่ ก. ( นามสมมติ ) ต้องบอกให้เปลี่ยนเรื่องพูด

อำดับท่ี 13 ะ นาย น. ( นามสมทุติ ) , สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบาง

แขม อำเกอฌือง จังหวัดนครปฐม

สัมภาษณ์วันที่ 10มิถุนายน 2541
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ผมรู้สึกว่า ผมไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติงานท่ีบางแขมหลายอย่าง เช่นสมาชิก 
เป็นพวกเจ้าพ่อ นักเลง มือปีน หรือขายยาบ้ากันครึกโครม แล้วก็ไม่สนใจท่ีจะทำงาน 
บางคนด้องหนีตำรวจกันหัวซุกหัวซุน แล้วงานของชาวบ้านผลประโยชน์ของชาวบ้าน 
จะออกมาในเปใด ผมว่าบันแย่มาก และการบริหารงานหลายอย่างผมว่าบันยังไม่เป็น 
ประชาธิปไตยยังขึ้นอยู่กับคนๆ เดียวอยู่มาก และอนุมัติอะไร จัดทำโครงการอะไร ก็ 
ยังเบ็ดเสร็จอยู่ พวกผู้ใหญ่ ก. ( นามสมมุติ ) หรือลูกน้อง ก็รับเหมาไปเอง ทำเอง 
ตรวจงานเอง โดยที่คนที่ไม่ใช่พวกเขาไม่สามารถยู่งอะไรได้ กินเงินคอมมิชช่ั'นกัน 
ก่อนแล้วค่อยลงมือทำงาน โดยท่ีงานออกมามืปีญหามาก การประมูลงาน จัดจ้างงาน 
ก็ทำกันในพวกฝ่ายบริหาร คดจะทำอะไรก็ทำ โดยไม่ดูความเดือดร้อนว่าท่ีอื่นมี
ป็ญหาอะไรบ้าง เช่นถนน คสล. หน้าบ้านผู้ใหญ่ สามล้านกว่าบาท ผมว่าไม่จำเป็นเลย 
ทั้งๆที่หมู่อื่นมีป้ญหามากกว่า

ลำดับท่ี 14 ะ นาย บ. ( นามสมมุติ ) , สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบา4

แขม อำเภอฌือง จังหวัดนครปฐม

สัมภาษณ์วันที่ 10 มิล ุนใยน2541
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เร่ืองโครงการการพัฒนาต่าง  ๆ ของอบต. ก็เปีนที่รู้กันอยู่ว่าส่วนมากก็จะดึงไป 
หมู่เขาหมด ( หมายถึงนาย ก. ) ( นามสมมุติ ) เช่นโครงการทำถนน ล้านกว่าบาท 
ท้ัง  ๆ ท่ี'หมู่อ่ืนท่ีลำบากกว่าก็มีทางท่ียังเป็นดินแดงอยู่ ก็มีแต่ก็ไม่สำคัญอะไร ถนนเส้น 
น ี้ ผ่านหน้าโรงงาน และบ้านผู้ใหญ่เขาด้วย มีการแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกกันระหว่าง 
พวกผู้ใหญ่และก็ไม่ใช่พวกเขา มีการดึงสมาชิกให้เป็นพวกของผู้ใหญ่ เช่นตอนท่ี
เสือกตัง เขาก็เกณฑ์ชาวบ้านให้มาเสือก แจกคนละ100-500 บาท เพราะเงินแคน่ ี้ก ็ม ี 

ความหมายกับชาวบ้าน ในเรื่องผลประโยชน์เช่น ในการรับเหมางานแต่ละครั้งนั้นจะ 
มีเงิน 10 % จากผู้รับเหมา ให้อบต. อยู่เสมอแล้วนำเงินตรงนั้นมาเข้ากองกลาง แต่ท่ี 
บางแขมใม่มี ไม่รู้ว่าตกอยู่ท่ีไหน ที่นี่ม้นไม่ค่อยมีความเป็นธรรมสำหรับประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วม กับการบริหารงานในอบต. ยังน้อยอยู่มาก ส่วนมากแล้วแต่ละหมู่ก็ 
จะไปชีแจงกนัเอง ว่ามีอะไร แล้วก็จะมีการมาบอกว่าตรงไหนมีป็ญหา บ้าง อย่างเช่น 
หมู่ผม ชาวบ้านมาร้องเรียน ว่าถนนมันแย่ เราขอลูกรังมาลงสิบคัน พอทำเรื่องเสนอไป 
เราได้แค่ 2 คัน แล้วหมู่อื่น น่ีสร้างถนน คสล. ท้ัง  ๆ ที่ตรงน้ีลำบากกว่ามาก

คนภายนอกจะมองว่า อบต. มีผลประโยชน์มากล้าอย่างผมเงินตอบแทน เดือน 

ละ 500 บาท ไม่คุ้ม ไม่มีผลประโยชน์ ล้าคนที่เขามีอาชีพรับเหมา ก็มีอย่างผู้ใหญ่ หรือ 

สมาชิกคนอื่น ที่เป็นลูกน้องเขา แต่โดยส่วนตัวผมกับผู้ใหญ่ไม่มีอะไรกันนะ เขาก็ 

เป็นเด็ก ก็ยกมือไหว้ผมตลอด ย้อนกลับมาเรื่องผลประโยชน์ มีการฮั้วกันทุกโครงการ 

มีอะไรบริษัทผู้ใหญ่ทำหมด เท่าที่มองเห็นภาพของอนต. ท่ีผูกขาด อย่างนี้ในเรื่องของ 

การต่อต้านไม่ว่าจะเป็นจากสมาชิกนางส่วน หรือในส่วนของประชาชนตอนนี้ยังไม่มี 

อะไรที่ชัดเจน ว่าออกมาต่อต้านอย่างเช่นประท้วง หรือขันไล่ มีแต่คุยนอกรอบเท่านัน 

กับบางคน ว่าตรงนี้ มันไม่เข้าท่าแล้ว สำหรับประชาชนก็ไม่มีใครว่าอะไร เพราะผู้ 

ใหญ่เขามีการให้อุปถัมภ์ตลอด กล้าได้กล้าเสีย และกล้าทุ่ม ทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วน 

รวม เช่นข้างบ้านผม ลูกชายไปสอบที่โรงเรียนนายร้อยสามพราน บอกให้ผู้ใหญ่ฝาก

ลำดับท่ี 15 ะ นาย ป. ( นามสมมุติ ) , สมาชิกองค์กไรบริหารส่วนตำบลบาง

แขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปเม

สัมภาษณ์วันที่ 12มิล ุนายน2541
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เขาก็ฝากให้เพราะรู้จักกับตำรวจระดับสูงในกรม ตรงนี้ก็เกื้อกูลกับกิจการของเขาด้วย 
ปกป้องใม่ให้โดนจับ”



190

ลำดับท่ี 16 ะ นาย ผ . ( นามสมมุติ ) , เลขามุการคณะกรรมการบริหารองค์ 
การบริหารส่วนตำบลบางนขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

สัมภาษณ์วันท่ี 24 กรกฎาคม 2541

ที่นี่ยังไม่ได้การเลือกประธานกรรมการบริหารดนใหม่ หเอแต่งตั้งใครมา
แทนที่กำนัน อะไรที่พอจะทำได้ ก็จะทำไปก่อน แล้วก็ไปบอกให้กำนันรับทราบ และ 
ก็ลงชื่อรับรอง เพราะกำนันไม่สามารถมาทำงานที่อบต. ได้ โครงการ หรือการจัดชือ 
จัดจ้างต่าง  ๆ ทางคณะกรรมการบริหาร ล้าเห็นว่าสมควร ก็จะดำเนินการไปเลย ซึ๋งผู้ที่ 
มีบทบาทสำคญ่ก็คือนายก. ( นามสมมุติ ) เพราะเป็นดนที่รูเรื่องราวของตำบลดี และ 
ให้คำปรึกษาในหลายๆ เรื่อง โดยที่ผู้ใหญ่จะเป็นผู้ที่พัฒนาตำบลมาก่อนที่ องค์การ 
บริหารส่วนตำบลจะเกิดเสียอีก
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ลำดับท่ี 17 ะ นาย พ. ( นามสมบุติ ) , สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบาง 
แขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

สัมภาษณ์วันท่ี วันท่ี 26 กรกฎาคม 2541

การที่กลุ่มคน เพียง 4-5 คนน้ันตัดสินใจ โดยที่ไม่ได้เข้าที่ประชุม ผมว่ามันไม่ 
ถูกด้อง การทำโครงการ หรือ งบที่ได้มาจากข้างนอก พวกเขาก็ได้ไปหมด พวกฝ่าย 
ค้าน ไม่เคยรู้เรื่องเลย ปลัดก็ไม่กล้าทำอะไร ก็ยอมทำตามเขา ล้าเป็นอย่างนีต่อไปผม 
ว่ามันก็แย่ เรามันก็ชาวบ้านธรรมดา ไม่สามารถไปคานอำนาจกับพวกที่มีอิทธิพลได้ 
จะโต้แย้งหรือไม่เห็นด้วยอะไร ก็ได้แต่ ออกมาคุยกัน ปรับทุกข์กันพีง!ท่าน'น ที่นี่ผู้ 
ใหญ่เขามีอิทธิพลมาก
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การบริหารงานที่อบต.บางแขม ส่วนใหญ่ในทุกเรื่องจะอยู่ที่ผู้ใหญ่ ก.( นาม 
สมมุติ ) โดยจะเป็นคนปฏิบัติงานในทุกเรื่อง เพราะว่าการจะสั่งการใด  ๆ ผู้ใหญ่จะ 
เป็นคนจัดการทุกอย่างแทนกำนัน ที่เป็นประธานกรรมการบริหาร สำหรับตอนนี้
กำนันป่วยหนักเป็นมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลสนามจันทร์ ตรงนี้ผู้ใหญ่ก็ออกค่าใช้จ่าย 
ให้ทั้งหมด เพราะว่ากำนันทำงานให้ผู้ใหญ่มาก่อน ส่วนในเรื่องการทำแผนพัฒนา
หรือแก้ปญหาที่เกิดขืนต่าง  ๆ ในตำบลนัน เราจะทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับป่ายบริหารว่าจะ 
จัดทำแผนพัฒนาอย่างไรก็จะเช้าที่ประชุม เพราะว่าส่วนมากแล้วป่ายค้านไม่ค่อยรู้เรื่อง 
ว่าเราจะทำอะไรกันห้าง แต่เมื่อเรามีช้อสรุปแล้ว ล้าผู้ใหญ่เห็นค้วยก็จะตกลงว่าจะทำ 
อย่างนั้น

ลำดับท่ี 18 ะ นาย ม. ( นามสมมุติ ) , สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล บาง

แฃม อำเภอเมือง จังหวัดนครป!ม

ส้มภาษณ์วันที่ 12 มิลุนใยน 2541



รายช ื่อสมาช ิกองค์การบริหารส่วนตำบลกระท ุ่มล ้ม 

และองค์การบริหารส ่วนตำบลบางแขม 

และ

ตัวอย่างโครงการพัฒนาต่างๆ ของ113สององค ์การบร ิหารส ่วนตำบล
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องค ์การบร ิหใรส ่วนตำบลกระท ุ่มล ้มประกอบด้วยสมาช ิกด ังต ่อไปน

ชื่อ -สชุล ตำแหน่ง ในองค์การบริหารส ่วนตำบล

1. นายทองดี ม่ิงขวัญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นายแสงเฉลียว สีผ้ึง ประธานกรรมการบริหาร
3. นายโอภาส บัวหล่ัน รองประธานสภา
4. นายวสันต์ อยู่ประจำ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบล
5. นายสำราญ แย้มผกา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
6. นายเสมือน จินดานิล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
7. นายกักตร์ อินทร์พิทักษ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
8. นายวิชัยทองเกตุ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
9. นาย!ชาติ แสงรักษา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
10. นายพเยาว์ พัฒนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
11. นางสาววันทา โตมอญ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
12. นายประนอม โตมอญ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
13. นายมาโนช ศรีกร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
14. นางสมร สุขสงวน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
15. นายอ!วัตร์ เพ็งเจริญ กรรมการบริหาร
16. นายสงบ สุขพินิจ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
17. นายชด ! ชุ่ม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
18. นายชำนาญ ชุมรักษา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
19. นาย สมคิด เฉลิมศรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
20. นายสมพร ชุชีพ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
21. นางสุวรรณา มากรักษา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
22. นางมาลัย นิลวร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
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ซอ -สชุล ตำแหน่ง ในองค์การบริหารส ่วนตำบล

23. นายอารมณ์ โตมอญ
24. นางสาวทองหยิบ ไชยชาญพันธ์
25. นายสัมพันธ์ บัวหล่ัน
26. นายฉอ้อน แสงรักษา
27. นายทักส ินย ์ ชุ่มน้อย

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 
กรรมการบริหาร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ปล้ดองค์การบริหารส่วนตำบล
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ตใรางแสดงแนวทางการพัฒนา โครงการ / งาน ประจำป ี พ .ค, 2540 -2541 ขององค์ 

การบร ิหารส ่วนตำบอกระท ุ่มล ้ม

โครงก}ร / งาน พื้นที่สำเนิน งบประมาณ นหล่งแนวทางการพัฒนา
กาม หยู่ ) (บาท) งบประมาณ

การพัฒนาโครงสร้าง 1. วางท่อระบายนา 1 12,480 รายได้อาก฿บต.
พื้นฐไน

2.วางท่อ!มนประปา 1 155,610 55

3.ท ่อส!,างสะพานไม้ 1 336,000 5 5

4 .ก ่อสร 'างสะพ าน คอน กร ีต 2 720,000 55

เสรมเหล็ก

รทงท ่อเมนประปา 3 287,400

6. ก่อสร้างดัดแปลงสะพาน 3 20,400 55

7. ขุดลอกคลอง 3 79,500 55

8. ก่อสร้างถนนลาดยางแอส 4 700,000 55

ท่ลท่’คิกคอนกรีต

9.ก ่อสร ้างถนนลาดยางแอส

ท่ลท่คิกคอนกรีต

4 313,690 55

10.ก ่อสร้างถนนลาดยางแบบ 

แอสvî ลท์ฅิกคอนกรีต

4 357,000 ”

11.ก ่อ ส ร ้า ง ถ น น ค อ น ก ร ีต 4 840,000 »

เสริมเหล็ก

12.วางท่อระบายนา 4 128,116 »
14.ก ่อ ส ร ้า ง ถ น น ล อ น ก ร ีต 5 778,440 55

เสริมเหล็ก

17. ก่อสร้างถนนลูกรัง 5 137,285 55

18.ก ่อ ส ร ้า ง ถ น น ค อ น ก ร ีต 5 74,800 55

เสริมเหล็ก

19. ท่อศร้างถนนดัน 6 841,050 55
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แนวฑไงกไรพัฒนา โครงทไร / งไน พ้ืนท่ีลนนนการ งบประมไณ แหส่ง
( « ย ู่) (ฆไท) งบประมาณ

กใรพัฒนไโครงสร้ไง 21.ก่อสร''ไงสะพาน คสล. 6 700,000 รใยได้จไกอบต.
พ้ืน«ไน

22. ส!รงสะหาน คสล. 6 645,120 55

23. สร้างเข็๋อนกั้นดินริมคลอง 6 500,000 5*

26. สร้างเขอน ฅสล. 7 3,150,000 5»

27.สร้างศาลาพักผู้โดยสาร 7 162,000 55

28.สร้างสระ'พานคสล. 8 315,000 55

29.วางท่อฌนประปา 8 173,600 „

30.สร้างถนน คสล. 9 900,000 55

28.สร้างสระหานคสล. 8 315,000 55

29.วางท่อเมนประปา 8 173,600 „

31.วางท่อเมนประปา 9 150,000 95

32.สร้างสะพานไม้ 9 173,000 55

33. วางท่อระบายนา 9 24,320 »

34.สร้างถนนคสล. สายเสียบคลอง 9 432,000 55

หนองเสา

35. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบนอส 

ทัเลท์ดิกคอนกริฅ

1 1,272,380 55

36. วางท่อระบายนาคสล. หม ู่3 3 434,400 59

37. ก่อสร้างทางเท้า คสล. 4 138,710 55

38.ลาดยางแอสพ ัลท ้ฅ ิกคอนกรีต 7 46,000 55

ซ่อมคอสะพาน

39. ลงลูกลังซ่อมคอสะพาน 4 30,000 55

41. เสริมขยายถนนสายชุมชน 1 210,000 55

42. สร้างเขอนกันดิน 8 63,000 59

43.ลงล ูกร ังซ ่อมถนนในซอยช ุม 1 132,0๓ »
ชน

44ลงล ูกร ังซ ่อมถน น เร ียบคลอง 1 23,760

ใหม่
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แนาทไงท!รพัฒน! โครงก!ร / ง!น พ้ืนท่ีตํนนิน 
การ( « ย ู่ )

งบประม!ณ 
(บ!ท)

น«ล่ง
งบประมาณ

ถารทัฒน!ใครงสร้ไง 45.ลงถ ูกร ังซ ่อมถนนสายเล ียบ 2 510,112 ร!ยไส์จใท
พื้น«ใน คลองกระทุ่มล ้ม

46. ลงหินคุกซ่อมถนนสาย*ลียบ 2 30,960

อบต.
รร

คลองตัน

47.ลงล ูกร ังซ ่อมคอศะพ านปาก 

คลองยายสา 2 8,250 ร»

48.ลงล ูกร ังซ ่อมถนน*ลียบคลอง 3 62,700

หลอดวัดเพลินเพชร

49.ลงล ูกร ังซ ่อมถนนเล ียบคลอง 4 59,400 »»

ศรีสำราญ

50.ลงห ินคล ุกซ ่อมถนนสายชาย 4 8,250 »»

คลองหลังโรงเหล็ก

51. ลงห ินค ุกซ ่อมถนนสายหล ัง 7 81,000

ว ัคนครช ื่นช ุ่มเล ียบคลองกระท ุ่ม 

ล้มหมู่ 7

52. ลงลูกรังซ่อมถนน 7 41,580 ร»

หมายเหตุ ะ คสย. หมายถึง คอนกรีตเสริมเหล็ก
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รายชื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขน

ชื่อ -สคุล ตำแหน่ง ในองค์การบริหารส ่วนตำบล

1. นายเฉลา สิงห์เมือง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
2.นายสม พิมพ์ศรีกล่ํา กรรมการบริหาร
3. นายสมพงษ์ บัวล้ําเลิศ ประธานกรรมการบริหารอบต.
4. นายยม ลีพรม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
5. นายบุญเลิศ สุดรัตน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
6. นายทรงสักด นาคท่ัง กรรมการบริหาร
6. นายประสิทธิ สัจจพิทักษ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
7. นายสมจิต กิจหว่าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
8. นายสำราญ สะอาดแก้ว สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
9. นายสุนทร ทองทวี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
10. นายสันติ บุญรักษา รองประธานสภา ฯ
11.นายทวี ล้อมวงษ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
12. นายศรีนวล สุขผล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
13.นายเฉลิมเกียรติ กล่ินขจร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
14.นายสำเนาว์ กาญจนกันติ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
15.นายประสิทธ ขาวอุไร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
16.นายเจริญ พิกุลไพรวัลย์ ประธานสภาอบต.
17.นายนาม กิจหว่าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
18.นายสาธร บัวจันทร์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
19.นายอพินต์ นาคท่ัง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
20.นายดิบ ลีพรม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
21.นายทศพร นาคท่ัง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
22.นายสมหวัง ล้ิมภูติปฐม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
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ชื่อ -สชุล ตำแหน่ง ในองค์การบริหารส ่วนตำบล

23.นายอาณัติ ฉิมกล่อม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
24.นายเง แย้มสรวล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
25.นายยัง พิมพ์ศร ีกล่ํา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
26.นายบุญนำ ภัควงษ์ทอง กรรมการบริหาร
27.นายสมบัติ ทองคำ กรรมการบริหาร
28.นายคำปน อบพลี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
29.นายชูสักด หม่ันตังธรรม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
30.นายพยอม เท่ียงรอด กรรมการบริหาร
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ตารางแสดงแนวทางการพ้ฒ‘แา โครงการ / งาน ประจำป ี พ.ศ. 2540 -2541ฃององค์ 

การบริหารส่วนตำฃลบางแขฆ

แนวท!งก!รฟ้ฒน! โครงท!ร/ง!น พื้นที่ด!เนิน งบประม!ณ แหล่ง
ก!ร ( หมู่ > (ษ!ท) งชฟ่ระม!ณ

ก ! ร ฒ น ! โ ค ร ง 1.ถมดินเสริมถนนหมู่ 2 2 115,500 ร!ยได้จ!กคบต.
ส!!งพื้นฐ!น

2.1เร้1เน่รุงอาคารโรงอาหารโรง 300,000

เรียน!ดบาง!เขน

3.ก่อสร้างถนน ฅศล. ม.2 2 1,000,000 55

4,ถมดินเสริมถนนหมู่ 3 3 165,820 , 5

5.ก่อล'ร้างหอกระจายข่าว 5 150,000 55

6.ขุดลอกคลองหมู่ 6 6 270,000 5,

7.ก่อสร้างคลองส่งนำรูใเตัววี 7 1,000,000 5»

หมู่ 7

8.ก่อศร้างถนน คสล. หมู่ 7 7 625,000 ร?

9.ก่อสร้าง m  เน คสล. หมู่ 8 8 300,000 , 9

10.ถมดินเสริมถนนหมู่ 8 8 411,600 »

11.วางท่อ ค ส ล .ห ม ู่8 8 50,700 59

12.ก่อ สร้างถนน หมู่ 10 10 662,500 55

13.ชื้อเครื่องสูบนํ่าขนาด 3 แรง 2 ( 1 ช ุด) 40,000 95

14.ซื้อเครื่องสูบนาขนาด 3 แรง 3 ( 1 ช ุด) 40,000 >5

15.ซื้อเครื่องสูบนิ้าขนาค 5 แรง 3 ( 1 ช ุด) 50,000 99

16.ถมที่ดินที่ทำการอนามัย ต. 6 10,000 55

ทมาชเหตุ ะ คสล. หมายถึง คอนกรีตเสริมเทลึก
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ประวัตผู้วณัช

นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ เกิดวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2520 ท่ีก^งเทพมหานคร 
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีศิลปสาสฅรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราม
คำแหงในปีการศึกษา2538 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาควิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย ฐฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือ พ.ศ. 2539
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